

Thứ Ba

19 - 3 - 2024

(10 tháng Hai, Giáp Thìn)

SỐ: 7872

NĂM THỨ 62



THÁI NGUYỄN

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYỄN
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ DIỄN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYỄN

TRỤ SỞ: SỐ 19, PHỐ NHỊ QUÝ,
TỔ 8, PHƯỜNG TRUNG VƯƠNG,
TP. THÁI NGUYỄN

Báo Thái Nguyên điện tử:
https://baothainguyen.vn
Email: bandoc@baothainguyen.vn

Truy cập "Báo Thái Nguyên"
trên các nền tảng:



Chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính



Đổng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

(TN) Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, sáng 18-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc

lĩnh vực tài chính. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách (Xem tiếp trang 2)
ĐƯƠNG HÙNG

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(TN) Sáng 18-3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh

Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, (Xem tiếp trang 2)
VŨ CÔNG



Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân xã Phú Đình (Định Hóa) được hỗ trợ đầu tư thâm canh, tạo vùng chè an toàn.
Ảnh: NGỌC MINH

HĐND HUYỆN ĐẠI TỪ: Thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

(TN) Chiều 18-3, HĐND huyện Đại Từ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, như: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án xây dựng huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025; phê duyệt đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; chủ trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư xã Bình Thuận, phục vụ các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Đại Từ; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024...

Sau khi thảo luận, Kỳ họp thống nhất thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

VI VÂN

PHÚ LƯƠNG:

Đầu tư 38 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến đường

(TN) Huyện Phú Lương đang tích cực triển khai nâng cấp, sửa chữa 3 tuyến đường trên địa bàn huyện từ cấp VI lên cấp V miền núi, gồm: Tuyến đường thị trấn Đu - Khe Mát (tại xã Phấn Mễ); tuyến đường Gốc Bàng - Làng Hìn (tại xã Phấn Mễ) và tuyến đường ATK Phú Lý - Hợp Thành (tại 2 xã Phú Lý, Hợp Thành). Đây là 3 tuyến đường trọng điểm cần hoàn thành để Phú Lương hoàn thiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Tuyến đường Đu - Khe Mát có chiều dài trên 4,8km, điểm đầu nối với Quốc lộ 3, điểm cuối nối với tuyến đường Gốc Bàng - Làng Hìn, tổng mức đầu tư dự kiến là 14,5 tỷ đồng. Tuyến đường Gốc Bàng - Làng Hìn có chiều dài trên 4,6km, điểm đầu tại Quốc lộ 3, được đầu nối với đường xã Phục Linh (Đại Từ), tổng mức

(Xem tiếp trang 2)

V.D



Tuyến đường ATK Phú Lý - Hợp Thành sẽ được sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường và sửa chữa rãnh thoát nước dọc, đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp V miền núi.

THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

Khởi sắc từ đầu năm

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 10/3/2024, số thuế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh đạt trên 439,5 tỷ đồng, bằng 102,98% so với cùng kỳ năm trước và bằng 17,58% so với chỉ tiêu được giao. Đây được xem là tín hiệu khả quan, tạo đà để Chi cục Hải quan Thái Nguyên thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động XNK cả năm.

Bằng các giải pháp thúc đẩy XNK và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong những tháng đầu năm 2024, hoạt động XNK thông qua Chi cục Hải quan Thái Nguyên tăng mạnh cả về số tờ khai và quy mô kim ngạch. Theo đó, lũy kế đến ngày 10-3, tổng số tờ khai tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên là 50.606 tờ, tăng

(Xem tiếp trang 2)
HÀNG NGA



Lũy kế đến ngày 10/3/2024, số thuế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 439,5 tỷ đồng, bằng 102,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Sản xuất sản phẩm cơ khí xuất khẩu tại Công ty TNHH BIGL Việt Nam (Khu công nghiệp Sóng Công II).
Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Vốn khuyến công tiếp sức doanh nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác khuyến công đã được các sở, ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) được "tiếp sức" kịp thời, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

HTX Tâm Trà Thái (TP. Thái Nguyên) là một trong số những đơn vị được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công. Năm vừa qua, từ nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 50% giá trị thiết bị, máy móc hiện đại, Tâm Trà Thái đã đầu tư hệ thống máy hút chân không và máy đóng gói sản phẩm tự động phục vụ sản xuất với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc HTX Tâm Trà Thái cho hay: Việc ứng dụng công nghệ mới góp phần tăng năng suất lao động và giảm chi phí, đặc biệt còn giúp sản phẩm chế của HTX bảo quản được lâu

hơn và giữ nguyên hương vị thơm ngon. Hiện, sản phẩm chè của HTX Tâm Trà Thái có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; mang về doanh thu mỗi năm hơn 10 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động.

Bên cạnh các HTX thì nhiều DN, cơ sở sản xuất kinh doanh khác cũng được nhận hỗ trợ từ chương trình khuyến công của tỉnh. Cụ thể như tại Công ty cổ phần Đức Thái Nguyên (Cụm công nghiệp Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên) đã 2 lần được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công

(Xem tiếp trang 2)
HOÀNG CƯỜNG



Thông qua chương trình khuyến công của tỉnh, các sản phẩm đúc của Công ty cổ phần Đức Thái Nguyên được nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng, sửa chữa lưới điện TP. Thái Nguyên

(TN) Nhằm phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, năm 2024, Điện lực TP. Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư trên 37,2 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa hạ tầng lưới điện trên địa bàn. Trong đó có gần 28 tỷ đồng đầu tư cho các dự án chống quá tải; trên 7,7 tỷ đồng sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế; còn lại là sửa chữa thường xuyên.

Theo đó, Điện lực thành phố sẽ lắp đặt mới 11 trạm biến áp

chống quá tải, gần 24km đường dây trung thế, hạ thế; sửa chữa 27,2km đường dây trung, hạ thế. Các xã, phường được hưởng lợi gồm: Tích Lương, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Tân Cương, Phúc Trìu, Sơn Cầm. Đến thời điểm này, Điện lực thành phố đã thực hiện xong các sửa chữa lớn; hoàn thành việc lắp đặt 11 trạm biến áp chống quá tải...

CHUNG AN



Đọc Báo
Thái Nguyên điện tử



Bản Android
Cài APP Báo Thái Nguyên



Bản iOS

Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền của người tiêu dùng

(TN) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, Sở Công Thương đã tổ chức các hoạt động điều hành tuyên truyền để người dân hiểu hơn về quyền của người tiêu dùng, hướng tới thực hiện Luật Bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; đối với các doanh nghiệp để cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh. Thời gian tổ chức các hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng tập trung trong tháng 3-2024 (tháng cao

điểm) và kéo dài cả năm 2024.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, HTX tăng cường kết nối giao thương, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa. Từ đó cũng góp phần nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng của cộng đồng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...

THÚY HẰNG

Chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

(Tiếp theo trang 1)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong buổi sáng, tất cả các đại biểu đảng ký chất vấn, tranh luận đều được phát biểu. Theo đó, 43 đại biểu chất vấn và 4 đại biểu tranh luận liên quan đến các vấn đề: Hoạt động của các công ty bảo hiểm, tình trạng chèo kéo khách hàng; việc xử lý vi phạm đối với các công ty bảo hiểm hoạt động không đúng quy định của pháp luật; giải pháp để quản lý tốt hoạt động kiểm toán tư nhân, dịch vụ thẩm định giá hiện nay; vấn đề phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của lực lượng Hải quan; giải pháp ổn định thị trường trong nước; tình trạng vận chuyển trâu, bò qua biên giới; tình trạng mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không;

công tác quản lý giá vé máy bay, giá điện; hoạt động của các công ty xổ số, vấn đề doanh thu, đóng góp với xã hội từ lợi nhuận của xổ số... Các nội dung chất vấn đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời.

Kết luận phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những câu hỏi chất vấn, tranh luận của các đại biểu với nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm, lĩnh vực, đúng các vấn đề được xã hội quan tâm hiện nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về nội dung trả lời chất vấn, tranh luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

● Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại

giáo.

Nêu cao...

(Tiếp theo trang 1)

Trường Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực của 3 CTMTQG (gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đã báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về các CTMTQG trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2023, kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt 76% kế hoạch; tính đến hết tháng 2-2024, tiến độ giải ngân vốn đạt 5% kế hoạch năm. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 118/126 xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,33%, hộ cận nghèo giảm 0,82%; 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có

trường học kiên cố...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn 2021-2025, trong năm 2024, các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các CTMTQG; chủ động rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản của tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các CTMTQG của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các ngành, địa phương liên quan đến việc thực hiện các CTMTQG. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các CTMTQG...■

Phú Lương...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư dự kiến là 9 tỷ đồng. Tuyến đường ATK Phú Lý - Hợp Thành có chiều dài 8,2km, được sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường và sửa chữa rãnh thoát nước

đọc, tổng mức đầu tư dự kiến là 14,9 tỷ đồng.

Đến nay, cả 3 dự án đã được thực hiện bước khảo sát, cắm mốc; các xã nơi có tuyến đường đi qua đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường.■

Trong nắng nhe đầu Xuân, những phen gỗ đã được bóc móng, xếp thứ tự đều tăm tắp như những quyển vở, chờ hong khô rồi xuất bán. Công việc mua cây, xẻ gỗ, băm gỗ... đã mang lại thu nhập ổn định không chỉ cho gia chủ mà còn gần 10 lao động thời vụ ở địa phương. Đó là cơ sở chế biến lâm sản Phạm Văn Dự ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nai).



Sản xuất gỗ bóc tại cơ sở chế biến lâm sản Phạm Văn Dự, ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nai).

Bên ấm trà nóng, anh Phạm Văn Sang, người cùng kết hợp với anh Phạm Văn Dự thành lập nên cơ sở chế biến lâm sản này chia sẻ với chúng tôi những khó khăn, vất vả khi mới khởi nghiệp. Anh Sang bảo: Thời buổi này kiếm đồng tiền không dễ dàng chút nào, nhất là ở những xóm, xã vùng cao, địa hình hiểm trở, đất sản xuất ít. Nhưng là đàn ông, tôi không cho phép bản thân chùn bước trước những khó khăn. Tôi từng không nê hà những công việc như "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", "buôn đầu chợ, bán cuối chợ" từ

thóc, ngô, khoai sắn, chạy xe khách rồi lại chuyển sang buôn gỗ, trồng rừng... Nhưng tất cả những công việc đó chỉ giúp gia đình có cuộc sống tương đối ổn định, chưa thỏa mãn niềm khát khao làm giàu, nên tôi quyết định đầu tư mở cơ sở sản xuất chế biến lâm sản. Mình sống trên đất rừng mà không biết phát huy lợi thế từ rừng thì cũng uổng.

Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, bao

nhiều vốn liếng cùng với vay mượn thêm, anh Dự và anh Sang đã đầu tư gần 5 tỷ đồng để mở cơ sở chế biến lâm sản. Công việc này không đơn giản, vì cần vốn lớn, mặt bằng rộng và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Thời điểm trời mưa nhiều hoặc nồm ẩm, gỗ bóc ra không được hong khô trên đất rừng sẽ bị ẩm mốc, không bán được hoặc phải vứt bỏ. Có những hôm trời đang nắng to, không may trời đổ mưa rào mà không chạy vãn bóc kịp thời sẽ

ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng. Nhưng với quyết tâm làm giàu chính đáng, anh Dự, anh Sang vừa làm vừa học hỏi, tự đúc rút kinh nghiệm... Sau hơn 2 năm kể từ ngày thành lập cơ sở, bước đầu đã cho thấy những kết quả nhất định. Trung bình mỗi tháng cơ sở của các anh bóc được hơn 100m³ ván (thời điểm có nắng to đạt 200m³ ván/tháng); gỗ băm, củi băm đạt 350 tấn/tháng; doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho gần

10 lao động tại địa phương.

Anh Sang cho biết: Công việc bóc gỗ, băm củi lại khá vất vả, phải là người có sức khỏe mới đảm đương được; chưa kể còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên có lúc không thuê được lao động thời vụ ảnh hưởng tới quy trình sản xuất, hiệu quả kinh tế. Về thị trường đầu ra cho sản phẩm ván bóc và gỗ băm, củi băm hiện nay tương đối thuận lợi. Loại gỗ anh mua bóc ván đa phần là gỗ keo, loại cây được trồng nhiều ở Cúc Đường cũng như các địa phương khác trong tỉnh nên không thiếu về nguyên liệu. Hiện nay, cơ sở anh đang thu mua với giá hơn 1 triệu đồng/tấn gỗ keo; hơn 900 nghìn đồng/tấn củi.

Nhìn chiếc xe tải lớn đang chờ xếp ván gỗ thành phẩm đi bán, đàn máy bóc gỗ đang rình rịch chạy đều, người nào việc đầy chúng tôi hiểu bao tâm huyết anh Dự, anh Sang đã dồn hết vào cơ sở chế biến lâm sản. Chúng tôi chúc các anh đạt được những mục tiêu, dự định đề ra, là một trong những cơ sở chế biến lâm sản của xã vùng cao Cúc Đường ngày càng phát triển bền vững, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

HẢI ĐĂNG

THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

Khởi sắc từ đầu năm

(Tiếp theo trang 1)

khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, số tờ khai nhập khẩu là 25.214 tờ, tăng 14%; số tờ khai xuất khẩu là 25.392 tờ, tăng 13%). Đặc biệt, kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh đạt 10,51 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là kim ngạch xuất khẩu đạt 6,9 tỷ USD, tăng tới 25%.

Phân tích về những kết quả nổi bật trên, ông Nguyễn Đăng Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên nhận định: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên năm 2024 đến thời điểm này đạt kim ngạch xuất siêu. Lý do là cuối năm 2023, Công ty đã đạt chỉ tiêu xuất khẩu nên tạm dừng, đến đầu năm nay thì những hàng tồn tiếp tục xuất khẩu để lấy chỉ tiêu của năm 2024. Đặc biệt, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ra mắt sản phẩm Galaxy S24 bán ở thị trường nội địa. Khi Samsung đi vào sản xuất ổn định các nhà cung cấp bắt đầu nhập hàng đã thúc đẩy kim ngạch XNK tăng. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tăng có đóng góp của Công ty TNHH Trina của Solar Wafer (Việt Nam). Công ty TNHH phát triển năng lượng Trina Solar. Đặc biệt nguồn thuế



Công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

XNK tăng có đóng góp của 3 doanh nghiệp (DN) nội địa là: Công ty CP Thương mại Thái Hưng; Công ty CP Thép Toàn tam dũng, đến đầu năm nay thì những hàng tồn tiếp tục xuất khẩu để lấy chỉ tiêu của năm 2024. Đặc biệt, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ra mắt sản phẩm Galaxy S24 bán ở thị trường nội địa. Khi Samsung đi vào sản xuất ổn định các nhà cung cấp bắt đầu nhập hàng đã thúc đẩy kim ngạch XNK tăng. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tăng có đóng góp của Công ty TNHH Trina của Solar Wafer (Việt Nam). Công ty TNHH phát triển năng lượng Trina Solar. Đặc biệt nguồn thuế

phụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Theo đó, Chi cục đã tổ chức các buổi gặp mặt tại trụ sở cơ quan Hải quan và trụ sở Thành. Riêng 3 DN này, trong 2 tháng đầu năm đã đóng góp vào ngân sách trên 50 tỷ đồng.

So sánh trong Cục Hải quan Bắc Ninh thì kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên đang dẫn đầu vượt 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Năm 2024, Chi cục hải quan Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động XNK là 2.500 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Ban lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải

cho hoạt động XNK. Với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ", Chi cục bố trí cán bộ, công chức làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ, Tết để thông quan nhanh chóng hàng hóa XNK cho DN.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Đăng Chinh, số thu trên vẫn chưa đạt kỳ vọng bởi tháng 1-2024 vào thời điểm cuối năm Âm lịch, những DN có hoạt động XNK thường chốt đơn hàng, không nhập khẩu để khóa số. Tháng 2-2024 trùng tết Âm lịch ở Trung Quốc có DN nghỉ tới 15 ngày, Hàn Quốc nghỉ 1 tuần. Dự báo của cơ quan Hải quan thu ngân sách XNK sẽ khởi sắc từ tháng 3 trở đi. Tín hiệu trên có căn cứ bởi ngày từ đầu năm tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Trina Solar Cell (thuộc Tập đoàn Trina Solar) có vốn đăng ký 454,417 triệu USD. Theo kế hoạch, tháng 5-2024 Công ty này bắt đầu xây dựng, đầu năm 2025 bắt đầu có sản phẩm. Khi Công ty bắt tay

vào xây dựng thì kim ngạch nhập khẩu sẽ tăng lên do nhập máy móc, đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu tăng tiếp khi Công ty có sản phẩm. Đặc biệt, trong hoạt động XNK có thêm 4 DN FDI sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm đóng góp tích cực vào kim ngạch XNK của Thái Nguyên.

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động XNK, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan Thái Nguyên tập trung phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN. Theo đó, Chi cục Hải quan Thái Nguyên tăng cường quan hệ đối tác để hình thành chuỗi cung ứng tin cậy trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình với sự tham gia của các DN XNK và các đối tác thương mại của DN trong chuỗi cung ứng. Chặng đường của năm 2024 còn dài, nhưng tin rằng với "quả ngọt" gặt được trong hơn 2 tháng đầu năm, số thu thuế XNK sẽ vượt cao hơn con số 2.500 tỷ đồng đã đề ra.■

Vốn khuyến công tiếp sức doanh nghiệp

(Tiếp theo trang 1)

nghiệp Thái Nguyên hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đúc các chi tiết có khí phục vụ xuất khẩu và đổi mới công nghệ sản xuất. Từ đó, Công ty tiếp cận, ứng dụng được các kỹ thuật đúc ứng dụng cho chất lượng sản phẩm và tạo nhiều lợi thế cạnh tranh và hơn trên thị trường.

Còn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ mộc gỗ mỹ nghệ như của anh Dương Thế Trường (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình) và bà Đình Thị Lan (xã Tân Kim,

Phú Bình)... năm 2022, mỗi hộ được nhận hỗ trợ hơn 180 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện đại (máy đục, máy băm, bóc tự động...).

Anh Dương Thế Trường chia sẻ: Nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ từ các khuyến công, cơ sở của tôi có điều kiện mua máy móc phục vụ sản xuất. Qua đó, cơ sở rút ngắn được thời gian sản xuất các mặt hàng, giảm nhân công lao động, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trên đây chỉ là một số trường

hợp được nhận hỗ trợ từ chương trình khuyến công của tỉnh. Tính riêng trong năm 2023, ngành Công Thương đã thực hiện và hoàn thành 28 đề án trong lĩnh vực khuyến công, với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Trong đó có 3 đề án khuyến công quốc gia, còn lại là đề án khuyến công địa phương hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong các nhóm ngành: Chế biến lâm sản, nông sản; cơ khí; vật liệu xây dựng...

Đề có được kết quả này, ngành Công Thương đã bám sát các

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp của tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố thực hiện các bước khảo sát để lựa chọn những đơn vị đủ điều kiện tham gia chương trình; xem xét và lựa chọn những sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, mẫu mã, để hỗ trợ đầu tư, mở rộng thị trường. Trong đó ưu tiên hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới... Từ đó, hoạt động khuyến công đã góp phần tạo

động lực khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác khuyến công; phối hợp lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu khác nhằm gia tăng nguồn lực thực hiện. Đối với các đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn cần khai thác và phát huy một cách hiệu quả đây chuyên máy móc, thiết bị đã được hỗ trợ để hoạt động kinh doanh ngày càng ổn định...■

Khảo sát thực trạng, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(TN) Để thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 1265/UBND-CNN&XD về việc khảo sát thực trạng, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thống kê, báo cáo về thực trạng nhà ở xã hội và nhà trợ công nhân; nhu cầu nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý II/2024. Đồng thời, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp

thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, thống kê đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu.

T.K

TP. SÔNG CÔNG:

Trên 1.400 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic

(TN) Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), UBND TP. Sông Công vừa tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy tập thể, Chạy việt dã TP. Sông Công năm 2024.

Với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Khỏe để góp

phần xây dựng TP. Sông Công ngày càng giàu đẹp, văn minh", trên 1.400 vận động viên đến từ 32 đơn vị là các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã hăng hái tham gia ngày chạy; 128 vận động viên tham gia chạy việt dã ở nội dung 5.000m đối với nam và 3.000m đối với nữ.

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao các

giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các nội dung Chạy tập thể và Chạy việt dã. Trong đó, giải Nhất Chạy tập thể khối xã, phường thuộc về phường Lương Sơn; giải Nhất khối các đơn vị, doanh nghiệp thuộc về Trung đoàn 209. Ở giải Chạy việt dã, phường Lương Sơn cũng là đơn vị tiêu biểu với các nội dung nam và nữ đều giành giải Nhất.

HUYỀN TRANG (TP. Sông Công)

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe"

(TN) Ngày 18-3, tại Trường Tiểu học Thượng Đình (Phú Bình), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" điểm cấp tỉnh, năm học 2023-2024; phát động thi đua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã nhận được nguồn lực hỗ trợ cho thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên từ Quỹ Hỗ trợ Nhà khản quang đồ và các đơn vị đồng hành, gồm: 20.000 suất quà, 80 thùng sữa Nutrifood, 10 xe đạp, 140 ba lô, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Tại Ngày hội, Hội đồng Đội tỉnh trao 10 xe đạp và 25 suất quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phú Bình.

Nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và thiết thực hưởng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các em học sinh Trường Tiểu học Thượng Đình đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh sinh hoạt với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại". Dịp này, Liên đội Trường Tiểu học Thượng Đình cũng đã tuyên dương 15 gương thiếu nhi đạt danh hiệu "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên".

MINH ANH

ĐỒNG HỖ:

Trên 600 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh

(TN) Huyện đoàn Đồng Hỷ vừa phát động 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chương trình đã thu hút trên 600 đoàn viên, thanh niên tại 15 xã, thị trấn tham gia các hoạt động: Trồng gần 2.000 cây xanh; tổng vệ sinh các tuyến đường nông thôn; dọn rác, khơi thông kênh mương, trục vớt rác thải, túi ni lông tại lòng sông, suối; lắp đặt 2km "tuyến đường cờ Tổ quốc"; tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa...

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 và Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Huyện đoàn Đồng Hỷ.

NGỌC ÁNH

Nâng cấp hạ tầng lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển

Thời gian qua, hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện Phú Bình đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn huyện Phú Bình tăng nhanh. Năm 2023, toàn huyện có 46.388 công tơ cấp điện cho khách hàng (tăng gần 2 nghìn công tơ so với năm 2021), sản lượng điện thương phẩm trên 531 triệu kWh (tăng 91,7 triệu kWh so với năm 2021).

Trước thực tế trên, Điện lực Phú Bình đã phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt kiến nghị của khách hàng trong quá trình sử dụng điện; đồng thời, thường xuyên đánh giá thông số vận hành của hệ thống cấp điện. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng phương án sửa chữa và nâng cấp phù hợp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân. Trong đó, ưu tiên những địa phương có lưới điện nông thôn đã xuống cấp, các xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu vực tập trung đông dân cư, có số sản xuất - kinh doanh.

Từ năm 2021 đến nay, Điện lực Phú Bình đã sửa chữa thường xuyên được 124 hạng mục, với tổng nguồn lực đầu tư 2,89 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với các địa phương, nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của ngành. Cụ thể, trong giai đoạn



Công nhân Điện lực Phú Bình phối hợp với nhà thầu lắp đặt cột để cấp điện cho các hộ dân ở xóm Thông Bong, xã Tân Kim.

2021-2023, thực hiện dự án sửa chữa lớn, Điện lực Phú Bình đã cải tạo, nâng cấp 22,6km đường dây hạ thế; 33,5km đường dây trung thế và 7 trạm biến áp. Thực hiện dự án chống quá tải lưới điện và dự án JICA, đơn vị đã

xây dựng mới trên 87,3km đường dây trung thế; hơn 54,5km đường dây hạ thế; 43 trạm biến áp với công suất đặt là 3.330kVA. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng xóm Việt Long, xã Bàn Đạt chia sẻ: 4 năm về trước,

người dân xóm tôi gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt do điện yếu. Vào giờ cao điểm, chúng tôi không thể sử dụng được các thiết bị điện cần thiết. Kể từ khi Điện lực Phú Bình lắp đặt các trạm biến áp và nâng cấp

hệ thống điện trên địa bàn xóm và toàn xã, người dân đã có thể sử dụng được hết hiệu năng của các thiết bị điện trong gia đình. Trong xóm đã có nhiều hộ mở cửa hàng xay xát gạo và xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi.

Thông qua việc đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện kịp thời, đúng trọng điểm, đến nay, hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện và phát triển. Hiện, Điện lực Phú Bình đang quản lý 331,48km đường dây trung thế, 350 trạm biến áp, 368 máy biến áp, trên 742km đường dây 0,4kV... Toàn bộ đường dây trung thế, hạ thế đã có tiết diện đảm bảo công suất truyền dẫn điện. Các trạm biến áp chống quá tải được đưa vào sử dụng đã giúp giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 2,5%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn có bản đạt 100%.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Tùng, Giám đốc Điện lực Phú Bình cho biết: Trong những năm tới, cần cứ vào quy hoạch phát triển lưới điện và

(Xem tiếp trang 3)

PHAN TRANG

Nhiều nạn nhân bị tống tiền vì hình ảnh "nhạy cảm"

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Thái Nguyên nhận được nhiều tin báo liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tống tiền bằng các hình ảnh nhạy cảm, ảnh hưởng đến danh dự, tài sản của nạn nhân, gây mất an ninh, trật tự địa phương và bức xúc trong dư luận.

N.K.T (chưa rõ ngày tháng năm sinh), ở xã Phúc Thuận (TP. Phố Yên) quen chị Đ.H.T.V, sinh năm 2010, ở phường Trưng Thành (TP. Thái Nguyên) trên mạng xã hội facebook. Sau đó, hai người thường xuyên nói chuyện và đã nảy sinh tình cảm. Đến cuối tháng

2-2024, T. báo V. chụp ảnh khỏa thân đang tắm gửi cho mình và V. đồng ý. Nhận ảnh V. gửi, T. đã lưu trên điện thoại di động của mình. Đến ngày 7/3/2024, V. nhắn tin chia tay T. Một ngày sau,

(Xem tiếp trang 3)

MINH HIẾU



Ảnh minh họa

Thành lập 7 mô hình chăm sóc dinh dưỡng

(TN) Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các bà mẹ có cơ hội nhận biết và xử trí ban đầu những dấu hiệu bất thường ở mẹ/trẻ nhỏ, các chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, theo dõi... Từ các buổi sinh hoạt thường kỳ, các bà mẹ, người nuôi dưỡng trẻ được chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức và thực hành chăm sóc sức khỏe mẹ và bé... Góp phần giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em tại các địa bàn miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa

bàn tỉnh. Mô hình này là nội dung nằm trong Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ. Tại Thái Nguyên, năm 2024 là năm thứ 2 Thái Nguyên triển khai Dự án này.

TÙNG LÂM

Truy cập "Báo Thái Nguyên" trên các nền tảng mạng xã hội:

